

Bài Học 5

*28 Tháng 4 – 4 Tháng 5

Theo Dõi Công Việc Truyền Giáo Và Làm Chứng



Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Ma-thi-ơ 25:35-40; 1 Cô-rinh-tô 3:1-3; 1 Phi-e-rơ 2:2; Giăng 6:54-66; Lu-ca 8:4-15.*

Câu Gốc: “Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chảng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi” (1 Cô-rinh-tô 3:2).

Tư Tưởng Quan Trọng: Trong tất cả sự truyền giáo và làm chứng, điều quan trọng là chúng ta nói trước hết về lẽ thật giản dị của Phúc Âm.

Sự truyền giáo là một kế hoạch dựa trên sự hiểu biết là người ta sẽ tiến tới từ chương trình này tới chương trình kia của hội thánh. Các chương trình phải được sắp đặt theo đúng thứ tự. Điều này phải được làm đúng, nếu không thì còn tai hại hơn là ích lợi.

Câu gốc cho thấy Phao-lô hiểu thế nào về tác hại khi làm việc quá sức. Chúng ta có thể tặng quá nhiều tài liệu “sâu xa” và không theo đúng thứ tự. Người nhận có thể không hiểu ý nghĩa sâu xa. Hay người đó không sẵn lòng để áp dụng những điều đã học. Thức ăn của em bé sơ sinh bắt đầu với sữa và lần lần tiến tới đồ ăn cứng. Cũng một cách đó, các em bé trong Đấng Christ phải nhận được thức ăn thiêng liêng như “sữa” để hiểu biết và phát triển.

Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu chương trình truyền giáo và làm chứng cho hòa hợp với nhau. Chúng ta cũng sẽ học cách sắp đặt chương trình, và hỗ trợ cho nhau để có trong chương trình truyền giáo cho cả năm.

Chương Trình Truyền Giáo Và Nhu Cầu Của Cộng Đồng

Từ sự nghiên cứu những bài học trong các tuần lễ đầu, chúng ta học về nhu cầu cá nhân và cộng đồng. Với kiến thức này, chúng ta có thể có những chương trình và dịch vụ thích hợp hơn. Khi chúng ta hiểu nhu cầu của họ, chúng ta có thể hoạch định các chương trình để thỏa đáp những nhu cầu căn bản của họ.

Hãy đọc Lu-ca 9:11. Câu này cho thấy gì về việc Đức Chúa Giê-su muốn chữa lành cả thân thể và tâm linh? Trong lãnh vực của chúng ta, chúng ta cố gắng thế nào để cũng làm như vậy cho những người chúng ta muốn đến gần?

Chắc chắn nhiều người đến với Đức Chúa Giê-su chỉ chú ý đến tài năng chữa bệnh phần xác của Ngài. Dĩ nhiên, Đức Chúa Giê-su muốn chữa lành thân thể họ. Nhưng Ngài cũng thỏa đáp một nhu cầu mà mỗi người có thể không ý thức. Đó là, nhu cầu được chữa lành thuộc linh.

Ngày nay dân sự Đức Chúa Trời tích cực để thỏa đáp những nhu cầu cá nhân hay cộng đồng, họ phải theo gương Đức Chúa Giê-su và giúp để chuyển tâm trí của họ hướng về các điều thiêng liêng và vĩnh cửu.

Hãy đọc Ma-thi-ơ 25:35-40. Có sứ điệp nào ở đây? Chúng ta coi những lời này nghiêm trọng thế nào? Hay chúng ta chỉ coi đó như là một ngụ ngôn? Thí dụ, nếu chúng ta thật sự tin vào chuyện này, chúng ta sẽ hành động khác thế nào?

Phục vụ bằng bất cứ cách nào cho những người mà Đức Chúa Giê-su yêu và những người Ngài đã phó sự sống mình để được cứu là một hành động phục vụ chính Đức Chúa Giê-su. Công việc này cho thấy Đức Chúa Giê-su có sự liên hệ mật thiết với dân sự Ngài. Khi bất cứ người nào đau khổ, Đức Chúa Giê-su quan tâm và thương xót họ. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Ma-thi-ơ 25:35-40 cho thấy thỏa đáp nhu cầu của dân chúng không phải luôn luôn ở trong chương trình cố định của hội thánh. Khi tìm hiểu được nhu cầu, chúng ta phải cố gắng để thỏa đáp, dù hội thánh đang ở phần nào của chương trình. Nhiều người có thể tiến từ chương trình này tới chương trình kia khi sự chú ý thuộc linh của họ phát triển. Nhưng những người khác có thể cần sự hỗ trợ thiêng liêng ngay lập tức. Hội thánh không cần phải bỏ chương trình hay biến cố đã hoạch định. Nhưng hội thánh phải hành động mau chóng để thỏa đáp bất cứ nhu cầu nào bằng cách có những người được huấn luyện ở chung quanh để giúp đỡ bất cứ lúc nào.

SỮA VÀ ĐỒ ĂN CỨNG

Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 3:1-3 và 1 Phi-e-rơ 2:2. Bạn nghĩ Phao-lô và Phi-e-rơ nói gì khi đề cập đến sữa, đồ ăn cứng và nhu cầu cần được phát triển? Có sự khác biệt nào giữa sữa và đồ ăn cứng?

Rõ ràng là các thuộc viên hội thánh Cô-rinh-tô đã không lớn mấy về phần thuộc linh sau khi Phao-lô thành lập nhóm đó. Vì thế sứ điệp của Phao-lô là xin họ đầu phục Đức Chúa Trời và lớn lên về phần thuộc linh để họ có thể hiểu lẽ thật sâu xa của Phúc Âm. Sự giảng dạy của Phao-lô vào lúc này sẽ là truyền giáo hơn là sự khuyến khích. Phao-lô không giảng những đề tài sâu xa trong khi người ta không sẵn sàng đủ về phần thuộc linh để hiểu và chấp nhận các lẽ thật đó.

Khi tiếp xúc với những người ngày nay, chúng ta phải luôn luôn nhớ chương trình của Phao-lô. Chúng ta phải hướng dẫn người ta để đầu phục Đấng Christ trước khi chúng ta mong họ chấp nhận những lẽ thật sâu xa của Kinh Thánh.

Khi nói về những loạt bài truyền giảng, thì chúng có thể trở thành chiến lược dài hoặc một quá trình ngắn. Giả sử người ta đã nghe một số bài giảng và họ đã chấp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Lúc đó, họ có thể được hướng dẫn qua một bộ bài truyền giảng đầy đủ hay bắt đầu những bài học Kinh Thánh cá nhân. Bất kỳ chương trình nào thì nguyên tắc vẫn giống nhau. Thứ nhất là sữa (những đề tài đơn giản của Phúc Âm để bắt đầu sự tương giao) và sau đó là đồ ăn cứng (những lẽ thật sâu xa hơn và thách thức hơn để dẫn đến sự quyết định chắc chắn).

Có điều quan trọng nào chúng ta thấy trong Giăng 16:12? Làm thế nào chúng ta học để dùng nguyên tắc này trong việc đối xử với người khác?

Một tín đồ mới vui mừng về lẽ thật anh ta mới vừa học được. Vì thế anh ta muốn nói lẽ thật đó với mọi người. Thường thường, điều đầu tiên anh muốn chia sẻ với người khác là “đấu con thú.” Anh có ý tốt, nhưng đây là một thí dụ hay về lẽ thật cần được chia sẻ một cách thận trọng.

Hãy nghĩ về một số lẽ thật của Kinh Thánh lúc đầu bạn thấy khó chấp nhận. Sau đó, bạn từ từ chấp nhận lẽ thật đó thế nào? Bạn học được gì từ kinh nghiệm này để giúp mình nhạy cảm hơn trong sự chia sẻ với người khác?

Những Lễ Thật Mới

Một lễ thật được dạy dỗ trong Kinh Thánh đòi hỏi người ta phải có những thay đổi quan trọng trong sự tin tưởng hay lối sống. Một số lễ thật, như sự giữ ngày thứ Bảy Sa-bát và tránh ăn các thức ăn không thanh sạch, ảnh hưởng tới cả sự tin tưởng và lối sống. Điều này cho thấy sự quan trọng để hướng dẫn người ta chấp nhận Đấng Christ trước, sau đó khuyến khích họ làm mọi điều vì Ngài.

Giăng 6:54-66 cho thấy một số người bỏ Đức Chúa Giê-su khi họ phải đối diện với một lễ thật mới. Tại sao một số người đã đi theo Đức Chúa Giê-su cuối cùng lại bỏ Ngài? Có bài học gì cho chúng ta ở đây? Có “những lễ thật thử thách” nào vẫn còn, có lẽ, đang thách thức (khiến bạn còn thắc mắc) về quyết định đi theo Chúa của mình?

Nhiều người chứng kiến và thưởng thức bữa tiệc ở bên sườn núi. Ngày hôm sau, họ theo Đức Chúa Giê-su để được ăn nữa. Đức Chúa Giê-su cố gắng hướng trí óc họ về thức ăn thiêng liêng bằng cách dùng thí dụ về thân thể và huyết của Ngài, nhiều người đã bỏ Ngài. Điều này không có nghĩa là họ không thể hiểu lễ thật về sự cứu rỗi chỉ qua Đấng Christ mà thôi. Thay vào đó, họ từ chối chấp nhận điều đó. Đây là thời gian thử thách đối với họ, và khi những ước muốn cá nhân không được thỏa đáp, họ lựa chọn bỏ Ngài.

Bằng những cách nào **Giăng 14:15** cho thấy “lễ thật mới”?

Đây là sự thách thức cho những người xưng là yêu mến Đức Chúa Giê-su. Điều đó đòi hỏi sự suy nghĩ nghiêm trọng về lòng trung thành đối với Ngài. Không sớm thì muộn sẽ tới lúc đức tin bị thử thách bằng sự kêu gọi để hành động. Hoàn cảnh thực tế là đôi khi người ta bỏ đi khi đối diện với những lễ thật mới. Nhưng kinh nghiệm cho thấy người ta chấp nhận lễ thật thử thách dễ dàng hơn khi mối tương giao yêu thương với Đức Chúa Giê-su đã được bắt đầu. Nói cách khác, đi theo chương trình đúng đem lại những kết quả tốt nhất.

Đức Chúa Giê-su có nhiều điều Ngài muốn nói với các môn đồ, nhưng Ngài biết họ chưa hiểu nổi (đọc **Giăng 16:12**). Lời hứa của Đức Chúa Giê-su là Đức Thánh Linh sẽ dẫn họ vào mọi lễ thật (**Giăng 16:13**) là một lời hứa vẫn tiếp tục trong thời đại chúng ta.

Sự ban cho của ân điển thì miễn phí, nhưng sự quyết định để chấp nhận sự ban cho đó có thể rất cao giá. Bạn có thể giúp thế nào một người nào đó đang vật lộn với giá cao này? Bạn học được gì về giá cao này mà bạn muốn chia sẻ với người đang có cùng sự thách thức này?

Đo Lường Sự Phát Triển Thuộc Linh

Chỉ vì chúng ta truyền bá những tài liệu Kinh Thánh qua các bài giảng trước công chúng, hội thảo, hay lớp học Kinh Thánh, không có nghĩa là chúng ta ảnh hưởng đến những người có mặt. Nhiều người đã dự các buổi truyền giảng, hội thảo về Khải huyền, hay học Kinh Thánh, hay có thể tất cả những điều trên. Họ có thể hiểu biết nhiều về lẽ thật Kinh Thánh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chấp nhận những lẽ thật đó vào trong đời sống họ.

Vậy, làm thế nào chúng ta biết những người nghe chúng ta nói được ảnh hưởng bởi lẽ thật?

Một điều quan trọng chúng ta có thể đo lường sự lớn lên thuộc linh của người ta là bằng cách đặt những câu hỏi. Đặt câu hỏi là một cách hay để đo lường sự hiểu biết của một người về điều thuộc linh và sự phát triển. Điều tốt nhất là hỏi những câu hỏi mở. Đây là những câu hỏi khuyến khích một câu trả lời cho thêm chi tiết và không thể chỉ trả lời giản dị là có hay không.

Một số câu hỏi mẫu có thể như, Bạn nghĩ những câu này nói gì với chúng ta ngày nay? Bạn chia sẻ thế nào lẽ thật Kinh Thánh này với một người bạn? Bạn cảm thấy thế nào về lời hứa của Đức Chúa Trời với bạn? Bạn nghĩ những lẽ thật này đang hướng dẫn bạn để làm những sự thay đổi nào trong đời mình? Làm thế nào những lẽ thật này giúp bạn yêu mến Đức Chúa Giê-su hơn? Về tất cả các điều bạn đã học, điều nào gây ấn tượng cho bạn nhiều nhất? Điều nào cho bạn hy vọng nhiều nhất? Điều nào làm bạn sợ nhất?

Những buổi học Kinh Thánh, cũng như các bài giảng truyền giáo, cần được làm theo thứ tự từng bước một. Thí dụ, các bài giản dị và dễ hiểu cần được học trước. Những bài khó hơn có thể học sau khi sự hiểu biết của học viên đã tiến bộ hơn. Điều quan trọng là các câu hỏi tìm hiểu được hỏi trong mỗi buổi học để đo lường sự hiểu biết và phát triển thuộc linh.

Hãy đọc Sáng thế Ký 3:9, 13; Ma-thi-ơ 16:13-15; 22:41-46; Mác 9:33; và Lu-ca 2:46. Và sau đó hãy suy nghĩ tại sao Đức Chúa Trời là Đấng biết tất cả mọi sự lại hỏi những câu như vậy? Điều này nói gì với chúng ta về việc đặt câu hỏi có thể là một dụng cụ hữu hiệu để giúp một người lớn lên trong ân điển của Đức Chúa Trời?

Chuẩn Bị Cho Mùa Gặt

Hướng dẫn người ta trong cuộc hành trình thiêng liêng thì cũng như chuẩn bị cho mùa gặt. Những ai làm vườn đều biết có những bước để làm theo nếu muốn có mùa gặt phong phú. Chúng ta phải xới đất, nhổ cỏ, gieo hạt giống, và tưới nước. Mỗi cây cũng cần trồng đúng vị trí. Một số cây đòi hỏi nhiều ánh nắng. Những cây khác có thể cần nhiều bóng mát. Cũng cần bảo vệ cây khỏi chim chóc và sâu bọ. Nói cách khác, các cây trong vườn cần phải được chăm sóc từ lúc gieo hạt giống cho tới khi trưởng thành và đâm bông kết trái. Đối với người ta trong cuộc hành trình thiêng liêng thì cũng cùng một phương pháp bắt đầu trước khi người đó chịu phép báp-têm. Và cũng phải tiếp tục sau đó. Một người được tiếp tục nâng đỡ cho tới khi người đó sẵn sàng để nâng đỡ người khác. Lễ thật này cho thấy sự quan trọng để có kế hoạch cẩn thận cho đúng thời gian, đúng các bước, và địa điểm đúng nhất để khuyến khích sự phát triển thuộc linh.

Hãy đọc thí dụ về người gieo giống và sự giải nghĩa của Đức Chúa Giê-su trong Lu-ca 8:4-15. Thí dụ này dạy chúng ta có những thách thức nào về sự chăm sóc hạt giống gieo ở nơi đất tốt? Xin cũng đọc Giăng 16:7, 8, 13.

Lời giải nghĩa của Đức Chúa Giê-su về thí dụ này cho thấy một số sự kiện hấp dẫn. Câu 12 gợi ý rằng một số người bắt đầu tin nhưng bị ma quỷ đến cướp đi sự tin tưởng trong lòng họ. Câu 13 miêu tả một số người vui mừng chấp nhận lời Chúa. Họ tin tưởng trong một thời gian, nhưng khi bị thử thách, họ lựa chọn con đường khác. Câu 14 cho thấy một nhóm khác nghe nhưng không tiếp tục để trở nên Cơ Đốc nhân trưởng thành. Hầu hết người ta bắt đầu cuộc hành trình để đến với Đấng Christ và nước của Ngài. Nhưng có nhiều điều xảy ra vào những lúc khác nhau trong cuộc hành trình ngăn cản họ đạt được sự trưởng thành.

Chỉ gieo hạt giống thôi thì không đủ để có mùa gặt phong phú. Là hội thánh cũng như cá nhân, sự thách thức của chúng ta là rao truyền hạt giống Phúc Âm, và sau đó, từng bước một, giúp các tín đồ mới thành những Cơ Đốc nhân trưởng thành.

Phần nào của thí dụ miêu tả đúng nhất kinh nghiệm thiêng liêng của bạn? Có những sự lựa chọn nào bạn có thể làm để cải tiến hoàn cảnh của mình?

Thứ Sáu *4 Tháng 5

Nghiên Cứu Bổ Túc: Tìm thánh giả. Cho tới bây giờ bạn khám phá rằng chương trình truyền giáo chúng ta đang làm từ tuần này tới tuần kia sẽ cần thời gian dài hơn ba tháng để hoàn thành. Thí dụ, chúng ta không thể mong rằng tất cả sự huấn luyện và truyền giáo sẽ hoàn thành trong chỉ một tuần lễ. Bạn có thể nghĩ về sự huấn luyện và mục vụ của bạn sẽ thích hợp vào chỗ nào trong chương trình truyền giáo toàn diện của hội thánh. Nhưng cũng quan trọng là bạn nghĩ về các tín đồ mới, người mà bạn có thể làm việc chung.

Những điều sau đây thì đáng để nghĩ tới:

- 1 Trong khi làm việc với mục sư, trưởng lão, và ban lãnh đạo truyền giáo, hãy quyết định chương trình làm chứng và truyền giáo của bạn, và những người bạn muốn tiếp xúc. Nghĩ về nhóm bạn muốn tiếp xúc sẽ giúp bạn chú ý hơn tới tất cả các phần của chương trình. Thí dụ, với chương trình trẻ em, tốt nhất là quảng cáo ở các trường học và lối xóm có nhiều gia đình trẻ. Nhóm khác có thể là các người đã về hưu, thất nghiệp, sinh viên, v. v.
- 2 Nghĩ về những nhóm khác nhau mà bạn muốn tiếp xúc sẽ giúp bạn lựa chọn các người cộng sự tốt nhất, địa điểm, thời gian, và chương trình theo dõi. Điều này cũng giúp để đo lường sự thành công của chương trình và biết phải cầu nguyện cho điều gì.
- 3 Bạn có thể không cần phải tìm kiếm xa hơn hội thánh của bạn để lựa chọn nhóm bạn muốn tiếp xúc. Thí dụ, bạn có thể muốn tiếp xúc với những người đến nhà thờ nhưng chưa làm phép báp-têm. Hay bạn có thể muốn làm việc với các người trẻ tuổi chưa làm phép báp-têm hay những người tham dự thường xuyên các chương trình đặc biệt của hội thánh hay trường giáo hội.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 “Một lễ thật mà được ghi nhận vào lòng thì sẽ dẫn đến một lễ thật khác.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, quyển 6, tr. 449. Những lễ thật nên nói ở loạt bài nào để có thể hoạt động tốt nhất trong sự tiếp cận của chúng ta? Tại sao sự chết của Đấng Christ là Đấng Thay Thế chúng ta luôn luôn là đề tài quan trọng nhất cho tất cả những gì chúng ta dạy?
- 2 “Đấng Christ chiếm được lòng người nghe vì tình yêu thương của Ngài. Sau đó, từng chút một, khi họ có thể chấp nhận, Ngài bày tỏ cho họ những lễ thật vĩ đại của nước thiên đàng. Chúng ta cũng học để thích ứng việc làm của mình với tình trạng của người nghe. Chúng ta cần gặp họ ngay trong hoàn cảnh của họ.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Evangelism*, tr. 57. Tình yêu thương nên ảnh hưởng thế nào cách chúng ta trình bày lễ thật Kinh Thánh? Tại sao điều quan trọng là phải rất cẩn thận trong cách chúng ta chia sẻ các lễ thật mới từ Kinh Thánh mà trái ngược với sự tin tưởng của một người?